

สพ.ยะลา เขต 3 โชว์

สุดยอดผลงานของสถานศึกษาในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7

● นำเสนอเมื่อ 4 ส.ค. 2561

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พัฒนาศึกษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ เขาใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โดยมีนายพงศ์พันธ์ ลีนิทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง (วิระราษฎร์ประสาน) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา



นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล)

ได้ให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สามารถรับรู้

เข้าใจถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงภายใต้แนวคิดกิจกรรม

“กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน” โดยมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัด วางแผนรูปแบบ

กิจกรรมที่จะนำไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดยะลา 8 ครั้งใน 8 อำเภอ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนั้นเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 7 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา

และส่วนราชการในพื้นที่ นำกิจกรรมที่น่าสนใจ

และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มารวมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ภายใต้สโลแกน **โชว์ ชอบ ชิม ช่วย**

ด้านนายพงศ์พันธ์ ลิสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าววา

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำสุดยอดผลงาน Best practice

ที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษามารวม ออกบูทโชว์ ชอบ ชิม ช่วยกันในงาน โดยมีนักเรียน คณะครู

โรงเรียนบ้านยะรม นำเสนอฮาโมเนียมเพื่อสุขภาพให้ประชาชนได้ลิ้มรสความอร่อย

ศึกษาความเป็นมาของผลิตภัณฑ์จากเอกสารแผ่นพับ และชมการสาธิตกรรมวิธีการทำจากนักเรียน

รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์ได้นำเสนอโรงตีกรอบ

และโรงเรียนบ้านราโมงได้นำผลิตภัณฑ์ขนมไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้เข้าชมงานในครั้งนี้ด้วย